

## **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP BẢN VIỆT**

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2017;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Bản Việt;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Ngân Hàng TMCP Bản Việt;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Ông Vương Công Đức – Thành viên Hội đồng quản trị Ngân Hàng TMCP Bản Việt,

## **THÔNG BÁO**

Ngày 23/03/2022, Hội đồng quản trị Ngân Hàng TMCP Bản Việt đã nhận được Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Vương Công Đức theo nguyện vọng cá nhân.

Hội đồng quản trị Ngân Hàng TMCP Bản Việt sẽ thực hiện Trình Đại hội đồng cổ đông quyết định vấn đề này theo quy định của pháp luật tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được tổ chức vào ngày 08/04/2022.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**LÊ ANH TÀI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

**CÔNG VĂN ĐẾN**

Ngày 23/3/2022

\*\*\*

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 3 năm 2022

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Bản Việt

Đồng k/g: Ông Lê Anh Tài – Chủ tịch Hội đồng quản trị

Tôi tên Vương Công Đức, hiện là Thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Bản Việt.

Trước tiên cho phép tôi được bày tỏ sự trân trọng và lòng biết ơn quý Ban lãnh đạo Ngân hàng, cá nhân cô Nguyễn Thanh Phương – Phó Chủ tịch HĐQT, đã tin tưởng và tạo cơ hội cho tôi được tham gia vào HĐQT trong thời gian từ năm 2015 đến nay. Đây là quãng thời gian tôi có được những đồng nghiệp tuyệt vời, môi trường làm việc nhân ái và tràn đầy tinh thần đoàn kết, tất cả vì lợi ích chung của Ngân hàng Bản Việt.

Tuy vậy, vì mục đích cá nhân, để có cơ hội thử thách và trải nghiệm môi trường làm việc mới, tôi xin được phép từ nhiệm khỏi vị trí Thành viên HĐQT Ngân hàng TMCP Bản Việt.

Rất mong Hội đồng quản trị chấp thuận và sớm bổ khuyết vị trí này để Ngân hàng Bản Việt duy trì sự ổn định và phát triển.

Tôi tin và rất mong sẽ có cơ hội lại được làm việc chung với Quý vị Thành viên HĐQT trong một tương lai gần.

Kính chúc toàn thể quý Thành viên HĐQT, Ban điều hành nhiều sức khỏe, thành công, Ngân hàng Bản Việt ngày càng lớn mạnh và luôn là niềm tự hào của tất cả chúng ta.

Trân trọng biết ơn và kính chào./.

Người viết đơn



Vương Công Đức

Thành viên HĐQT